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เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 
  เม่ือสมาชิกสภามาครบองคประชุม  และที่ประชุมพรอมแลว  นายชยัโรจน  กองราช  
ประธานสภาเทศบาล  เปนประธานที่ประชุม  กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบยีบวาระ
ประชุม ดังน้ี 
ระเบียบวาระที1่  เรื่อง  ประธานแจงใหทีป่ระชุมทราบ  
   -ไมม-ี 
   
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง  การรับรองรายงานการประชุม 
ประธาน สอบถามที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสมัยสามัญสมยัที่ 1 คร้ัง

ที่ 1 เม่ือวันที ่ 19  กุมภาพันธ  2563  มีการแกไขรายงานการประชุมคร้ังทีแ่ลวหรือไม  
สมาชิกทานใดจะขอแกไขหรือเพ่ิมขอความตอนใด  ใหเสนอตอทีป่ระชุม 

 - ที่ประชุมไมมผีูขอแกไข หรือเพ่ิมเติม ถือวารับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา 

ประธาน   วาระที่ 3 ขั้นลงมติ 
 รางเทศบัญญตัิเทศบาลตําบลหาดกรวด เร่ืองการบริหารกิจการสถานีสูบนํ้าดวยไฟฟา

บานซาน หมูที่ 4 ตําบลหาดกรวด อําเภอเมืองอตุรดิตถ  จังหวัดอตุรดติถ พ.ศ. 2553 
และแกไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2563  

 จากการประชุมคร้ังทีแ่ลวทีป่ระชุมมีมตเิห็นชอบรับหลักการแหงรางเทศ
บัญญตั ิเร่ือง การบริหารกิจการสถานีสบูนํ้าดวยไฟฟาบานซาน หมูที่ 4 ตําบลหาด
กรวด อําเภอเมอืงอตุรดิตถ พ.ศ. 2553 และแกไขเพ่ิมฉบับที่ 1 พ.ศ. 2563 ซ่ึง
คณะกรรมการแปรญัตตพิิจารณาโดยละเอียดรางเทศบัญญตัดิังกลาวไมมีการแกไข 
คงไวตามรางเดิม ทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามเก่ียวกับเทศบัญญตัิ
เทศบาล เร่ือง การบริหารกิจการสถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาบานซาน หมูที ่4 ตําบลหาด
กรวด อําเภอเมอืงอตุรดิตถ พ.ศ. 2553 และแกไขเพ่ิมเติมฉบับที ่1 พ.ศ. 2563 หรือไม 
ถามีเชญิอภิปรายครับ 
- ในที่ประชุมไมมีผูขออภปิรายหรือสอบถาม ประธานสภาจึงขอมตทิี่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหตราเทศบัญญัติ เร่ือง การบรหิารกจิการสถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาบานซาน 
หมูที่ 4 ตําบลหาดกรวด อําเภอเมอืงอุตรดิตถ พ.ศ. 2553 และแกไขเพ่ิมเติมฉบบัที่ 
1 พ.ศ. 2563  ดวยคะแนนเสียง 9 เสียง  

 3.2 ขอเชาอาคารประปาผิวดินขนาดใหญ หมูที่ 8 บานดงชางดี  ตําบลหาดกรวด  
อําเภอเมืองอุตรดิตถ 

ปลัดเทศบาล  กลาวตอที่ประชุมขอชีแ้จงประปาหมูที่ 8 คอืการเชาประปาทําไดแตตองขออนุมัติจาก
   สภาตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
   ทองถิ่น พ.ศ. 2541 แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2543 ขอ 38 แตเน่ืองจากเชาทีด่ินอยูในหมวด
   คาใชสอย ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ (คาเชาทรัพยสิน) มิใชทีด่ินและ
   สิ่งกอสราง จึงไมเปนไปตามระเบยีบดังกลาว ตองขอยกเวนระเบียบฯ ขอ 38 ตอผูวา
   ราชการจังหวัด  



    ระเบียบ ขอ 38 ภายใตบังคับ ขอ 9 ขอ 17 ขอ 21 และขอ 34 การกอหน้ี
   ผูกพันงบประมาณรายจายเกินกวาหน่ึงปงบประมาณใหกระทําไดโดยความเห็นชอบ
   ของสภาทองถิ่น และจัดทําเปนงบประมาณรายจายตามขั้นตอนของกฎหมาย  
   การกอหน้ีผกูพันงบประมาณรายจายเกินกวาหน่ึงปงบประมาณ สําหรับโครงการใด 
   โครงการหน่ึงจะกระทําไดเม่ือมคีวามจําเปนที่ไมอาจแยกงบประมาณตั้งจาย และ
   ดําเนินการในแตละปงบประมาณได ซ่ึงเปนโครงการประเภททีด่ินและสิ่งกอสราง ที่ไม
   อาจแยกการจัดซ้ือจัดจางไดเปนสวนๆ และมีรายไดไมเพียงพอที่จะดําเนินการใน
   ปงบประมาณเดยีว ใหกอหน้ีผกูพันไดไมเกินปงบประมาณถดัไปและงบประมาณทีจ่ะ
   กอหน้ีผูกพันจะตองไมเกินรอยละหาสิบของงบประมาณรายจายเพ่ือการลงทุนของ
   งบประมาณปทีผ่านมา โดยจะตองระบุในงบประมาณรายจายในปปจจุบัน และใน
   ปงบประมาณถัดไปใหชดัเจน  
   คือในความเขาใจเดิมของเรางบที่ใหเราสรางประปาหมูที ่8 ก็จะเหมือนงบที่ผานๆมา
   คือสรางเสร็จยกใหเทศบาลบริหารจัดการ แตหลังจากไปตดิตามเม่ือวานทีผ่านมาที่
   สํานักงานตรวจสอบภายในจังหวัดอุตรดติถปรากฏวาไดทราบขอเท็จจริงวาจริงๆ แลว
   ประปาตัวนี้ไดงบพฒันาจังหวดัพอสรางแลวงบตัวนี้ก็จะเปนทรัพยสินของจังหวัด ของ
   หลวง ของธนารักษ ถาเราจะใชเราตองไปขอเชา ขอเชาเราตองผานสภา แลวนํามติ
   สภาสงใหธนารักษวาขอเชาอาคารสูบนํ้าประปาผิวดินขนาดใหญ หมูที่ 8 ถามวาเชา
   รายป รายเดอืน รายวัน คือปลดัยังไมทราบ จํานวนเทาไรกย็ังไมทราบ คือขั้นตอนนี ้
   คือทางสํานักงานจังหวดัอตุรดิตถ กําลังทําหนังสือไปที่สํานักงานธนารักษ เพ่ือขึ้น
   ทะเบียนประปาผิวดินขนาดใหญ ขึ้นทะเบยีนเปนของหลวงหลงัจากน้ันใหทางเทศบาล
   โดยมตสิภาไปขอเชาประปาผิวดินขนาดใหญงบประมาณในการเชายังบอกไมได เพราะ
   เร่ืองกําลงัดําเนินการอยู คือวิธีการของเขาก็จะมีเจาหนาที่มาสํารวจวาพ้ืนที่เทาไร 
   แบงเปน 3 ประเภท ดังน้ี ตัวที ่1 ประเภทหอถงัสงู ก็จะเปนทรัพยสิน งบประมาณ 
   2,200,000 บาทเศษไมพูดนะคะขอเปนตัวเลขกลมๆ ตัวที ่2 โรงสบูนํ้าดิบงบประมาณ 
   270 ,000 บาท ตัวที่ 3 เปนตัวอาคารงบประมาณ 1,400,000 บาท คอืตัวนี้รวมสิ่งปลูก
   สรางทั้งหมดเลย 3 รายการก็จะรวมกัน 3,980,000 บาท เราจะตองรับแลวเราจะตอง
   เสยีเงินดวยอันน้ีเปนขอตกลงตั้งแตแรกแลวคะ อาจจะมีการสื่อสารที่ไมตรงกัน เรา
   ไดรับงบประมาณมาพอสรางเสร็จเขายกใหเราดแูลว แตอันน้ีไมใช คือความคิดเรา เรา
   รอโอน รอจังหวัดโอนใหเรา เราในฐานะเทศบาลเราตองไปขอใช ขอเชา งบประมาณใน
   การขอเชาไมทราบวาจะราคาเทาน้ีหรือเปลานะคะ ที่คยุเม่ือวานกับทางตรวจสอบ
   ภายใน เขาใหเชา 3 ป 200,000 ก็เลยถามถาเชาเปนปๆ ละ 20,000 บาท 3 ปก ็
   60,000 บาท แลวทําไม 3 ป 200,000 บาทคือสรุปนะตอนนี้คาเชายังไมมียอดทราบได 
   ก็เลยยงับอกไมไดวาเราตองเสยีคาเชาเทาไร คือประปาตัวน้ีตองเสยีคาเชาในการขอใช
   ซ่ึงสงผลตอการบริการนํ้าวามันมตีนทุนแลวปกติเรารับโอนมาเราไมคาเชา โครงการน่ี
   เราเชาที่วดัดวยนะคะ แตวัดทําสัญญาเฉยๆ วัดไมไดเอา เราตองทําสญัญากอนที่จะมี
   โครงการมาลง แสดงใหวาสถานที่เราพรอมสําหรับโครงการนี้ วันน้ีเราอยูในหัวขอที่
   เสนอใหพิจารณา ชีแ้จงสภาวาเราจะมีมติสภามตขิอเชาประปาผิวดินขนาดใหญ โดยขอ
   ยกเวนคาธรรมเนียม เพราะกิจการประปาเราทําเพ่ือบริการประชาชน เราไมหวังผล
   กําไร  ถามคีําถามวาเราไมรับไดไหมตอบวา ไมไดคะ เพราะมันเปนขอตกลงตัง้แตแรก 
   ถาเราคดิทางบวกประปาตัวนี้มูลคาสามลานเกา คาเชาปละสามหมื่นมันก็ได 132 งวด 
   เหมอืนเราไดประปามาฟรี ผอนสงถาเราคดิบวก จะมีผลตอผูใชน้ําประปาตัวนี้เราตอง
   เพ่ิมคานํ้าประปาหรือไม  ซ่ึงเราเก็บ ณ ปจจุบันหนอยละ 5 บาท เรารับประปาแลว เรา



   เสยีเงินแลว เราบริการประชาชนแลว คอืกรณีเขาไมยกเวนคาธรรมเนียมใหมันก็เหมือน
   มีตนทนุในเร่ืองคาเชา ถายังเกบ็ 5 บาท มันจะยังไดไหม สภาลองพูดคยุกันดูวันน้ีขอมต ิ
ประธานสภา  กลาวตอที่ประชุมในการชวยเหลือประชาชนเราไมหวังผลกําไร ผมกเ็คยไดยินไดทราบก็
   คร้ังน้ีละครับ เพราะทําที่ไรเราก็บริหารจัดการเองไมตองเชา เขาคงมีระเบยีบมาเราเลย
   ไมทราบ 
ปลัดเทศบาล  กอนหนานั้นเคยมีหลายคร้ังๆ ถาไดงบพัฒนาจังหวัดมามันกลายเปนอนุสวรีย ตั้งแตเรา
   ขอโครงการไปเขากเ็ลยทําบันทึกขอตกลงตั้งแตแรกเลยคะ เราพรอมที่จะดูแล ณ วัน
   น้ันเขาไมไดบอกวาเราดแูลแลวจะมีคาธรรมเนียม คาใชจายเกีย่วเน่ืองผูกพันกันแบบน่ี 
   เพราะปกติทําแลวโอนใหเทศบาล เทศบาลก็ดําเนินการดแูล ตั้งแตหมูที ่1 กรมอนามัย 
   เขายกใหหมูบานดแูล ปลดักเ็พ่ิงทราบกรณีเชนน้ีเหมือนกัน  คอืงบพัฒนาจังหวัดสวน
   ใหญสรางเสร็จเปนอนุสวรียไมมีคนดูแล  ณ วันน้ันเราขอเชาพื้นที่วัด ขอใชไฟฟาเปนชื่อ
   เทศบาลโครงการถงึลงคูสัญญาวันน้ันคือนายอําเภอเมืองอตุรดิตถ 
ประธานสภา  กลาวตอที่ประชุม เราจะไมรับก็ไมไดตอนเราทําเพื่อบริการประชาชน เราไมทราบวามี
   คาธรรมเนียม คาเชาเกิดทีห่ลงั หน้ีผกูพัน อยางหมูที ่3 ประปาขนาดใหญเขากย็กให
   เทศบาลตําบลหาดกรวดดําเนินการไดเลย 
ปลัดเทศบาล  ประปาหมูที่ 3 เปนงบขององคการบริหารสวนจังหวดัอตุรดติถ เขาก็มอบใหเราดแูล
   การมอบไมวาจะเปนคาซอมบํารุง ไมวาจะคาอะไรก็แลวแต เราสามารถเอางบประมาณ
   ไปดูแลได 
นายนวพล  กลาวตอที่ประชุมผมขอเสริมทานปลดัเก่ียวกับการซอมบํารุงเราก็ตองทําเองทั้งหมดถา
   เราจะสงคืนใหเขาสภาพก็ตองใชงานได สําหรับเร่ืองคาเชาคงเปนเร่ืองใหมสําหรับ
   ทองถิ่นของเรา เพราะวาเปนงบพัฒนาจังหวัดถามราคาจากเจาหนาที่  เจาหนาทีก็่ไม
   สามารถตอบเราได นาจะเปนแหงแรกครับ   
ประธานสภา  ไดสอบถามในทีป่ระชุมวาก่ีปเขาถึงจะยกใหเทศบาลดแูล 
ปลัดเทศบาล  ไมยกใหคะ เราตองเชาตลอด 
นายนวพล  ตามที่ทานปลดัไดแจงไปแลว เราตองไปดูกฎหมายของธนารักษเกีย่วกับคาธรรมเนียม
   หรือขอยกเวนหรือตองจายใหนอยทีส่ดุ 
ปลัดเทศบาล  คือเม่ือวานทางตรวจสอบภายในจังหวดัโทรมาใหปลดัไปดวน ปลดัก็ไมทราบวาเร่ืองมัน
   จะออกแบบนี ้เม่ือวานก็มีผอ.กองชาง หัวหนาสํานักปลดั ชวนชมธุรการไป ไปถงึ
   ตรวจสอบใหเรานั่งพิมพงานเลยคะ เราก็งง กเ็ลยใหทานอธบิายใหฟง ตรวจสอบภายใน
   ก็ยอนถามวาเธอไมทราบหรอ ปลดัก็ตอบวาไมทราบอําเภอไมเห็นแจงใหทราบ ถา
   อําเภออธิบายใหเราฟงตั้งแตเรากเ็ขาใจตั้งแตแรกแลว เม่ือวานไปชวยกันทําเอกสารอยู
   ที่จังหวัดแลวไปธนารักษกลับกันจนบายสามโมง คือเราก็บอกเจาหนาที่นะคะวาตอนน้ี
   ชาวบานเดือดรอน ทางเจาหนาที่ก็ใหเราใชประปาไดเลย เราก็กลัวจะมีปญหา เขาก็ให
   ถือตัว MOU กับทานผูวาใชไปไดเลย ก็เลยคยุกันเบื้องตนเราจะใชวันที่ 1 มีนาคม 
   เพ่ือทีเ่ขาจะไดคดิคาเชาถูก ถาเรารอมันก็จะชาไปอีก หรือจะรอก็ได ถาเราไมเชาเราก็
   ไมมีนํ้าใหประชาชนใช  
นายพะเยาว  กลาวตอที่ประชุมงานน้ีผมหนีไมพนครับยงัไงตองรับคดิคาธรรมเนียมแพงหรือไมแพง
   เราไมตองคดิกันแลวครับ ถาคดิวาจะเก็บคานํ้าเพิ่มผมวายากอยูครับ ทกุวันน้ีถาเราไม
   ใชประปาเราก็ตองเอารถน้ําไปสงอยูแลว ถาเราใชนํ้าประปาตัวน้ีเราก็ไมตองไปสงนํ้า 
   ประหยดันํ้ามันไป ถาจะปรับราคาผมวายาก เราทําอยูเทาน้ีเราไมใชบริษัท เราตอง
   ชวยกันบริหาร ยงัไงเราก็ตองรับเพราะเปนขอกําหนดมาแบบน้ี โครงการแบบ เรารับมา
   ใหเขาดําเนินการ เราไมรับก็ไมสามารถดําเนินการไดชาวบานก็ตําหนิเราได 



ปลัดเทศบาล  ตําบลปาเซากมี็เหมือนกันนะคะประปาหนาวัดบุงวังงิ้ว กําลงัดําเนินการ คือตัว 
   หลักเกณฑมีมานานแลวคะ แตเราไมทราบ 
ประธานสภา  มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไมครับ 
พ.ท.สมศักดิ ์  กลาวตอที่ประชุมคือผมวามันเปนความผดิพลาดจากขางบน ตอนน้ีเขามัดมือชกเรา
   แลว เรากค็งตองตามน้ัน  
ประธานสภา  คือตอนน้ีทางการไฟฟาไดแจงประมาณการไฟฟาที่สระปาแดง พรอมหมอแปลง พรอม
   โคมไฟ ประมาณ 766,000 บาทครับ เดีย๋วเขามีหนงัสือแจงเทศบาลอีกคร้ัง  มีสมาชกิ
   ทานใดจะสอบหรืออภปิรายเก่ียวกับการขอเชาอาคารประปาผิวดินขนาดใหญหมูที่ 8 
   บานดงชางดี หรือไมครับ  
มติที่ประชุม เห็นชอบใหการขอเชาอาคารประปาผิวดินขนาดใหญ หมูที่ 8 บานดงชางดี ตําบลหาดกวด 
  อําเภอเมืองอุตรดิตถ    ดวยคะแนนเสียง 9 เสียง 
  

3.3 การพิจารณาการจายขาดเงินสะสม   
 ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวิธีงบประมาณของ อปท. การรับเงิน .การ

เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. 2543   ขอ 89 องคกรปกครองสวนทองถิ่น อาจใชจายเงินสะสมได โดยไดรับอนุมตัิ
จากสภาทองถิ่นภายใตเง่ือนไขดังตอไปน้ี 

1 ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซึ่งอยูในอํานาจหนาทีข่ององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซ่ึง
เก่ียวกับดานบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่จัดเพ่ือบําบัดความเดือดรอนของ
ประชาชนทั้งนีต้องเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือตามที่
กฎหมายกําหนด 
2 ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แตละประเภท
ตามระเบยีบแลว 
3เม่ือไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมแลว องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองดําเนินการ
กอหน้ีผูกพัน ใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกินหน่ึงปถดัไป หากไมดําเนินการจาย 
ภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหการใชจายเงินสะสมนั้นเปนอันพับไป 
ทั้งน้ีใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมยีอดเงินเหลือเพียงพอทีจ่ะจายคาใชจายประจํา
และกรณีฉุกเฉินที่มสีาธารณภยัเกิดขึ้น โดยการใชจายเงนิสะสมใหคํานึงถงึฐานะการ
คลงัและเสถยีรภาพในระยะยาว  

   โดยมีรายละเอียดโครงการดังน้ี 
   1 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยการเกษตรไปริมแมนํ้านาน หมูที่ 1 ขนาดกวาง 3.00 
   เมตร ยาว 260 เมตร หนา 0.15 เมตร จํานวนเงิน 440,000 บาท 
   2 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยการเกษตรขางคลองสงนํ้า หมูที่ 2 ขนาดกวาง 3.00 
   เมตร ยาว 260 เมตร หนา 0.15 เมตร จํานวนเงิน 442,000 บาท 
   3 โครงการวางทอน้ําประปา พีวีซี ขนาดเสนผานศูนยกลาง 3 น้ิว จํานวน 405 ทอน 
   หมูที ่3 จํานวนเงิน 362,000 บาท 
   4 โครงการซอมแซมถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร ซอยขางคลองจระเขฝงตะวันตก หมูที่ 3 
   ปริมาณดินลูกรังไมนอยกวา 660 ลบ.ม. จํานวน 78,000 บาท 
   5 โครงการกอสรางถนน คสล.บานวังหม ูหมูที ่4 – บานดงชางด ีหมูที่ 8 ขนาดกวาง 
   5.00 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร จํานวน 491,000 บาท 
   6 โครงการกอสรางถนน คสล.รอบหนองรี หมูที ่5 จํานวน 319,000 บาท 
    จุดที่ 1 ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร 



    จุดที่ 2 ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 10 เมตร หนา 0.15 เมตร 
   7 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย 10 หมูที่ 6 ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 220 เมตร 
   หนา 0.15 เมตร จํานวนเงิน 494,000 บาท 
   8 โครงการขดุลอกสระเก็บน้ํา หมูที่ 7 ขนาดกวาง 24 เมตร ยาว 52 เมตร ลึกเฉลีย่ 3 
   เมตร จํานวนเงิน 73,000 บาท 
   9 โครงการกอสรางถน คสล.ซอยบานนายประณาม หมูที่ 7 ขนาดกวาง 4.00 เมตร 
   ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร จํานวน 404,000 บาท 
   10 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยขางปมนํ้าพีที หมูที ่8 ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 
   220 เมตร หนา 0.15 เมตร จํานวนเงิน 494,000 บาท 
   11 โครงการวางทอนํ้าประปา พีวีซี ขนาดเสนผานศูนยกลาง 2 น้ิว จํานวน 90 ทอน 
   และเสนผานศูนยกลาง1.5 น้ิว จํานวน 110 ทอน หมูที ่8 จํานวนเงิน 77,000 บาท 
   12 โครงการขดุลอกสระเก็บนํ้าหมูที่ 9 ขนาดกวาง 22 เมตร ยาว 40 เมตร ลึกเฉลีย่ 3 
   เมตร จํานวนเงิน 36,000 บาท 
   13 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยนาสันสี หมูที่ 9 ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 180 
   เมตร หนา 0.15 เมตร จํานวนเงิน 404,000 บาท 
   เชญิสํานักปลดัครับ 
นายนวพล  กลาวตอที่ประชุมเทาทีดู่โครงการทัง้ 13 โครงการ ไมนาจะทําไดหมดนะครับ เพราะไม
   มีอยูในแผน ตองเขาไปสูกระบวนการประชุมประชาคมกันใหม เชิญคณะกรรมการ
   พัฒนามาประชุมและปรับปรุงแผนใหมแลวถึงมีมติจายขาดกันอีกคร้ังหน่ึง 
   โครงการที่อยูในแผนมี โครงการที่ 4 โครงการซอมแซมถนนลูกรัง โครงการที่ 5 
   โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที ่4 – หมูที ่8 โครงการลําดับที่ 6 โครงการกอสราง
   ถนน คสล.รอบหนองรี หมูที ่5 โครงการลําดับที ่9 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย
   บานนานประณาม หมูที ่7 และโครงการลําดบัที ่13 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย
   นาสันส ีหมูที ่9 ทัง้ 5 โครงการน้ีอยูในแผน งบประมาณทั้ง 5 โครงการประมาณ 1 
   ลาน 3 แสนกวาบาทสวนทีเ่หลือ 8 โครงการ ก็ตองเขาสูกระบวนการประชุมประชาคม
   กอน แลวคอยปรับแผนและประชุมกันใหมอกีคร้ัง 
ปลัดเทศบาล  กลาวตอที่ประชุมถาหากสภาจะประชุมใหแลวเสร็จวันนี้มีมติก็ใหดูในแผนแลวดึง
   ออกมาขอมติไดเลย รายการที ่4 โครงการซอมแซมถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร ถาจะ
   ดําเนินการขอนําไปใชงบซอมแซมถนนลูกรัง งบประมาณป 2563 กองชางตั้ง 
   งบประมาณไว คือโครงการที ่4 มีอยูในแผน มงีบประมาณคอืงบซอมแซมก็ไมตองจาย
   ขาด สําหรับรายการอ่ืนถาจะใหเสร็จสิ้นวันน้ีก็สามารถเอามาจากแผนมาขอมติไดเลย
   คะ ถาไมเอาก็ตองเขาสูกระบวนการของแผน ก็ตองใชเวลา 
ประธานสภา  งบซอมแซมยงัมีอกี 2 จุด หมูที ่6 วันน้ันถามชางงบประมาณวาเพียงพอ รวมหมูที่ 3 
   ดวยงบประมาณ ไดสอบถามวาจะประชุมแผนเม่ือไร 
นายนวพล  กระบวนการจะนัดคณะกรรมการมาประชุมอกีคร้ัง โครงการไหนตกหลนก็จะเอาเขา
   พรอมกัน เม่ือสักครูผูใหญหมูที ่7 เอาเอกสารเก่ียวกบัการขดุสระหมูที่ 7 มาใหก็ไมมีอยู
   ในแผนเหมือนกันคงตองปรับแผนใหม สําหรับ 8 โครงการตองเขาแผนกอนนะครับ 
   ตองประชุมคณะพัฒนากอน แลวเราคอยมาประชุมกันอกีคร้ัง มีโครงการอ่ืนอีกไหม
   จะไดเขาแผนคร้ังเดยีวครับ 
ประธานสภา  เม่ือเชาไดคยุกันเร่ืองทอเมนประปาที่จะตอจากหมูที่ 8  
นายนวพล  ก็ขออนุญาตในที่ประชุมเอาเขาแผนดวยนะครับโครงการประปาหมูที่ 8 ขึ้นไปทาง
   เหนือไปตอกับหมูที่ 9 จะไดใหชางสํารวจใหจะไดเขาแผน ตอทอนํ้าจากสระปาแดง แพ



   สูบน้ําและวางปมสูบนํ้าของงานปองกันฯไปดวย เพราะเราจะตัวสูบน้ําการดับไฟในปา
   แดงอกี 1 ตัว และโครงการวางทอเมนนํ้าดิบตอจากโรงเรียนดงชางดลีงสระที่วัด
   ประมาณ 100กวาเมตร เพ่ือชวยเหลือปญหาภยัแลงไดเหมอืนกันครับ  
   โครงการจายขาดผมขอเปนโครงการเรงดวนที่ชวยพ่ีนองประชาชนซึ่งชวงนีเ้ราประสบ
   ปญหาภยัแลง ตอนน้ีเรามีเงินเพียง 5 ลานกวาบาท ถาเปนไปไดผมอยากใหมอง 
   โครงการทีเ่กีย่วกับน้ํา ถนนผมวายงัสญัจรไปมายังไดเอาไวตัง้ในเทศบญัญตัิในป 64 
   หรือปตอๆไป ถาจะมาเรงจายขาดอยางเดยีวมันเหมือนจะไมเขาหลักเกณฑ ภยัแลงผม
   วาแนนอนครับ 
ประธานสภา  โครงการที ่11 โครงวางทอประปา พีวีซี หมูที่ 8 ไมทราบวาจุดไหนครับ 
ผอ.ชาง   ออกไปทางดงแขวนทายบานเลยครับ แถวปมแกสครับ 
ประธานสภา  ก็จะมีโครงการที่เหลืออยู 5 โครงการ คือโครงการที่ 4 5 6 9 และ 13 
พ.ท.สมศักดิ ์   อนุญาตฝากถงึกองชางตัง้แตดงแขวนที่ฝงทอไวมันเล็กไปหรือเปลา ทอประปาลองให
   ทานไดพิจารณาเก่ียวกับการวางทอบานกลุมนั้นประมาณ 4-5 หลังคาเรือน  
ผอ.กองชาง  ถาพูดปญหาภยัแลงผมอยากเสนอเร่ืองปรับปรุงระบบประปาหมูที ่3 ถาเราทําระบบ
   กรวยกรองอีก 1 ตัว น้ํามันก็นาดขีึ้นครับ วันน้ันไดคยุกับประธานถาในพ้ืนที่ไมพอ ถา
   ภายในวางระบบไดงบประมาณไมหนาจะเกิน 3 แสนบาทประมาณการไวเมื่อเดอืน
   พฤศจิกายนทีผ่านมา 280,000 บาทกวาบาทไมนาจะเกิน 3 แสนบาท  
ประธาน สภา  ผมไดไปดูพ้ืนทีม่าแลวครับหมูที่ 3 ผมวานาจะตองตอกเสาเข็มเพราะมันตองทรุด ณ 
   ปจจุบันก็ทรุดแลวประมาณ 60 ซม. พื้นก็แตก 
สท.ปลมิ   โครงการหมูที ่4 วังหมูไปดงชางดหีมูที่ 8 ชางไปรางวัด 227 เมตร ถึงจุดที่มีปญหาผม
   อยากทําใหจบไปเลยครับ แตที่ได 165 เมตร อยากใหทํา 227 เมตรไดไหมครับชาง
   บอกวางบประมาณ 7 แสนกวาบาท ก็อยากใหถงึสะพานเลยครับก็อยากใหมันเสร็จ 
ผอ.กองชาง  อันน้ีก็ขึ้นอยูกับสภาครับจะใหจบหรือไมจบเงินงบประมาณก็มีเพียงเทานี ้จายขาดดวย
   อะไรหลายๆอยาง ถาใหผมมองมองในเร่ืองความจําเปน บางที่กไ็ปไรไปนา ก็ลอง
   พิจารณาดูครับ เราไปมอบในเร่ืองนํ้า แหลงน้ํา รางระบายนํ้า ทอ ไมใชจะเอาแตถนน 
   อยางหมูที่ 1 เกือบจะไมมีถนนใหทําแลวครับ รอบนี้ก็เอาลงไปแมนํ้า ไปนา ไปทีย่า 
   บางคร้ังก็นาจะดูความจําเปน 
ประธานสภา  มีสมาชิกสภาทานใดมีความคดิเห็นเปนอยางไรกันบางครับ เก่ียวกบัโครงการที่จะจาย
   ขาด อยางหมูที ่4 อยากทําใหถึงสะพาน งบประมาณก็มีอยูเฉพาะก็แบงกันไปครับมาก
   นอยก็ไมวากันครับ รอบหลงัตองมีการพิจารณาอีก 8 โครงการนะครับ ทอเมนประปา
   จากหมูที ่8 ไปหมูที ่9 อีกครับตัวที่เราจะเชาของจังหวัด ยังไงเราตองทําเพ่ือบริการ
   ประชาชน 
นายกเทศมนตรี  กลาวตอที่ประชุมในเร่ืองการพิจารณาการจายชาดเงินสะสมในฐานะผมเปนผูบริหารผม
   ขอเนนโครงการที่เก่ียวกับน้ํา เร่ืองถนนพอสัญจรไดก็สัญจรไปกอนครับ แตนํ้าเราขาด
   ไมนะครับ เร่ืองนํ้าเปนเร่ืองใหญ ภยัแลงอาจจะมากกวาทุกป อยางหมูที่ 8 ปญหามัน
   เกิดมา 20-30 ป ผูวาฯหลายทาน นายอําเภอหลายทาน ไมเคยแกปญหาไดตอนนีผ้มก็
   ไมทราบวาปญหามันจะเกิดแบบน้ี ณ ตอนนั้นอยากไดประปาใหกับหมูที ่8 ก็เลยเอา 
   เพราะผมไมเคยเจอเงื่อนไขอะไรแบบน้ีทําแลวยกใหเทศบาลตําบลหาดกรวดดแูลไม
   ตองเสยีคาเชา เพ่ือบริการประชาชนผมไมทราบวาบริษัทหรือรัฐบาลที่คดิแบบนี้ คดิจน
   ปวดหัวไดมาตองมาเสยีคาเชา เราก็อยากไดนํ้าเพือ่บริการประชาชนพ่ีนอง แตเราตอง
   รับ ถาไมรับก็ไมไดประชาชนอดน้ําแนนอน ไมมีกําไรกต็องรับ เราบริการประชาชนอยู
   แลว ถาพ่ีนองบางดงชางดมีีนํ้าใชสมบูรณเราก็สบายแลวครับ เร่ืองถนนใหมันเหลือจาก



   เร่ืองนํ้าไวกอน มีถนนแตไมมีน้ําตายนะครับ มีนํ้าไมมีถนนไมตายครับ ขอแหลงนํ้าไว
   กอน ปหนาก็ยงัทําได เดินไดก็เดินไปกอนถาทางขาดก็วากัน งบประมาณของเราไมมาก 
ผอ.กองชาง  เสริมเร่ืองโครงการแตละหมูนะครับถาอยากจะทําโครงการอะไร ผมขอแนะนําใหไปหา
   หัวหนาสํานกักอนวาโครงการดงักลาวมีในแผนหรือเปลา ไมอยางนั้นเราก็จะประชุมกัน
   หลายรอบ อยางชางออกไปชางก็ไมไดดแูผนอยูแลว ชางก็ทาํงานตามทานสมาชกิ ทาน
   สมาชิกอยากไดอะไร อยากใหทานปรึกษากับทางสํานักปลดักอน 
พ.ท.สมศักดิ ์  โครงการขดุลอกสระเก็บนํ้าหมูที ่9 เอกสารพรอมหรือเปลาครับ 
นายนวพล  สระหมูที่ 9 ตองดเูอกสารอีกคร้ังวาเปนสระของใคร เอกชน สระสาธารณะถาเปนของ
   สวนตัวตองทํามอบใหเทศบาลหรือเปลา ขออนุญาตนะครับตอนนีห้มูที ่4 โครงการที่ 5 
   ไมมีอยูในแผนเหมือนกันครับของทานสท.ทําไปแลวชวงที ่2 ปรับคร้ังที ่2 ก็ตองเอาไป
   เขาแผนใหม เพ่ิงทําเสร็จไปตรวจรับไปไมก่ีสัปดาห โครงการน้ีอยูเทศบญัญตัแิลวทาน
   สมาชิกจะมาขอจายขาดผมวามันไมถูกตองนะครับ เพราะวาบางคร้ังทานเสนอ 
   โครงการมายาว 1,000 เมตร ทําไปได 200 เมตร ถาจะทําเพ่ิมอีก 200 เมตร ก็ตองมา
   ปรับแผนเชนกันครับ ผมวาทําอะไรขออิงแผนไวกอนดีกวาครับ 
ผอ.ชาง   ผมวาถาฝายตรวจมาตรวจเขาจะมองวาซอยงานนะครับ แบงซ้ือแบงจางโครงการผมวา
   จะปลอดภยันะครับ 
นายณรงคฤทธิ ์  กลาวตอที่ประชุมขอเรียนอยางน้ีนะครับโครงการขอใหอยูในแผน บางคร้ังเราก็ไมได
   พิจารณาในแผน ผมกค็ดิวาชางรู สมาชิกรู อยางถนนชวง 1 ชวง 2 ยกตัวอยางปรับภมิู
   ทัศนหนองรี หมูที่ 5 ทําเปนชวงๆ ลกัษณะอยูในแผนมันคลอบคลุม อยางวางทอเมน
   ประปาแตละหมูถาดูในแผนคลอบคลุม ถามีการเปลีย่นแปลงแกไข ก็ใชเวลาเพ่ิมเติม
   แผน แตวัตถปุระสงคจริงๆเนนเร่ืองแหลงนํ้า ทานนายกบอก ขดุสระ ทอประปา แต
   บังเอิญไมมีในแผน ก็ฝากทานสมาชกิทั้ง 2 เขต รวบรวมมาไดเลยครับมีการ 
   เปลีย่นแปลง เดยีวเราประชุมกันอกีคร้ังวาจะเพ่ิมเติมเม่ือไรอันไหนที่อยูในแผนก็จาย
   ขาดไปกอน อันไหนไมมีในแผนก็เขาสูกระบวนการแผน ขอเสริมทาน สท.ปลิมก็รูๆกัน
   อยูเคยเรียนใหทราบหลายคร้ังแลวทําไมไมใหทําใหเสร็จพอวาเจ็ดแสนกวา 
ประธานสภา  ถาพรอมเม่ือคอยนัดประชุมกันอีกรอบ โครงการที่ 4 ก็ไปทํางบซอมแซมที่อยูในเทศ
   บัญญตัขิองกองชาง และโครงการที่ 3 โครงการวางทอน้ําประปา พีวีซีของหมูที ่3 ไม
   ทราบมีอยูในแผนหรือเปลาครับ 
นายนวพล  โครงการที ่4 ซอมแซมถนนลูกรังก็ใชงบซอมแซมของกองชางไป โครงการที ่5 ก็ตองไป
   ปรับแผนใหม ก็จะเหลือแค 3 โครงการ โครงการที ่6 9 และ 13 ทําไดนะครับ 
   โครงการที ่6 กอสรางถนน คสล.รอบหนองรี คือของทานมีอยูในแผนแลวทานทําแลว 
   และจะมาทําอีกชวงหน่ึงมันก็ตองปรับแผนอยูดคีรับ บางคร้ังเจาหนาทีเ่ขาจะดูวามีใน
   แผนทําไปแลวแตไมสดุเสน 
นางอังคณา  เดีย๋วจะเชค็ขนาด ถาสมมุตขินาด ปริมาณ งบประมาณไมตรงก็ตองแกไข 
ผอ.ชาง   คือทานสมาชิกเขาใจวามันอยูในแผนมันยาวทําไมเสร็จ เราจะใสขนาดไปดวย พอเราไป
   เราก็ตองมาปรับใหม คือทําไปแลวแตงานยังเหลือตองมาปรับใหมทุกคร้ังจนกวาจะ
   สําเร็จ 
นายณรงคฤทธิ ์  ผมขอเสนอสภาถาโครงการใดพอจายไดก็จายไปกอน โครงการไหนไมมีในแผนก็ไป
   ประชุมคร้ังตอไป 
ประธานสภา  ก็คงมี 2 โครงการหรือเปลาครับโครงการกอสรางถนน คสล.รอบหนองรี หมูที่ 5 และ
   โครงการที ่9 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบานนายประณาม หมูที ่7 



ผอ.กองชาง  ผมวาไมนาจะทําไดนะครับเพราะทั้ง 2 โครงการ ไดทําไปกรรมการตรวจรับไปตรวจรับ
   เม่ือไมนาน คงตองปรับแผนใหม คืออยางที่ผมเคยบอกถาจะทําโครงการไหนใหไป
   ตรวจสอบทีส่ํานักปลดักอนวามีอยูในแผนหรือเปลา  
สท.พะเยาว  ความเขาใจกรณีหมูที ่6 ซอย 19คือทําไปชวงหน่ึงแลว และจะทําตอชวงที ่2 3 และ 4
   ก็ไมไดปรับแผนแตก็เอาเขาเทศบัญญตัิทุกป แตโครงการนี้เปนโครงการจายขาดตอง
   ปฎบิตัิใหเปนไปตามระเบยีบ 
ประธานสภา  ตามระเบยีบขอ 89 อาจใชจายเงินสะสมไดแตตอคํานึงถึงสถานะการคลงัและ 
   เสถยีรภาพในระยะยาว  
สท.พะเยาว  ผมขออนุญาตนอกประเด็นนิดหนึ่งนะครับคือเม่ือวานมชีาวบานถามเก่ียวกบัภาษี
   บานเรือนมันตองเสยีหรือเปลาครับ 
นางสยุมพร  กลาวตอที่ประชุมเคยไดนําเรียนสภาไปหลายคร้ังภาษตีัวใหมคือเปนภาษีทีด่ินและสิง่
   ปลูกสรางแทนภาษบีํารุงทองที่และแทนภาษโีรงเรือนและที่ดินภาษตีัวเดมิจะแยกเปน 
   2 ภาษี คอืภาษีบํารุงทองที่ เก็บจากที่ดินสวนภาษตีัวเดิมคือภาษโีรงเรือนเก็บจาก
   รานคาคือ 2 ตัวนีย้กเลกิไปแลว และมีภาษีทีด่ินและสิ่งปลูกสรางมาแทนเอาทั้งทีด่ิน
   และสิง่ปลูกสรางมารวมกันเปนตัวภาษีเดยีว โดยหลักเก็บจากทรัพยสินทัง้ทีเ่ปนทีด่ิน 
   สิ่งปลูกสรางก็แยกเปนบาน เปนที่ประกอบกิจการอ่ืน รานคา โดยกฎหมายจริงทีบ่านก็
   ตองเสยี ตามที่ประชาชนเขาใจถูกแลวแตในชวง 3 ปแรกเขาจะมีบทเฉพาะกาลคือ
   ยกเวนใหกบัมูลคาของบานที่ไมเกิน 50 ลานบาทก็ไมตองเสยีแตผาน 3 ปนี้ไปก็ตองเสยี
   หรือไมเสยีก็ขึ้นอยูกับการทํากฎหมาย 3 ปหลัง 
ประธานสภา  ก็การพิจารณาจายขาดเงินสะสมรอบน้ีกค็งตองยกในการประชุมคราวตอไป โดยตองให
   เขาสูกระบวนการของการจัดทําแผนเสยีกอน คราวหนาคอยมาขอมติที่ประชุมสภา 
ปลัดเทศบาล  ขออนุญาตนะคะสมัยน้ีหมดวันที่ 2 มีนาคม 2563 ถาจะประชุมเดือนมีนาคม ก็ขอเปด
   สมยัวิสามัญ แตถารอสมยัสามัญก็เดือนพฤษภาคม 2563 แตถาจะขอเปดสมยัวสิามัญก็
   อยากใหกระบวนการของแผนใหเรียบรอยกอน กอนที่จะขอเปดสมยัวิสามัญ เพราะ
   เปดคร้ังหน่ึงได 15 วัน แตถาแผนเรียบรอยแลวเราขอเปดก็จะดี 
ประธานสภา  ชวงน้ีเราคงตองทําโครงการที่เรงดวนจริงๆ การวางทอเมนประปาจากหมูที่ 8 ไปหมูที่ 
   9 ตองจายใหกบัหมูที่ 8 กอนความพรอมของนํ้าสงไดถงึไหนอะไรอยางไร เร่ืองนํ้าเปน
   เร่ืองสําคัญ อยางเร่ืองของผอ.กองชางพูดก็สําคญัแตเอาไวคราวหลังไดทําหมูที ่8 กอน
   ไดครับ ตอนน้ีแลงขึ้นทกุวันอาจจะยาวกวาทุกป สวนโครงการปรับแผนแลวคอยมา
   ประชุมหารือกันอีกคร้ัง พรอมเมื่อไรเราคอยมานัดกันอีกคร้ัง 
นายนวพล  สําหรับงบประมาณ 7 แสนกวาบาทอดุหนุนไฟฟาลองไดพดูคุยกับกองคลังรายไดตัว
   ไหนโอนมารวมกัน ถามีในเทศบญัญตัิอาจตองพักไวกอนเรงตัวนี้กอน แตตองไปดเูงิน
   รายไดที่จะตองโอนออกมาเงินเราพอหรือเปลา 
ประธานสภา  ทางไฟฟาเขาประมาณการโคมไฟดวย หมอแปลง เสาแรงสูงประมาณ 7 ตน ผมก็คดิ
   วาจะไมแพงมากวันน้ีกเ็หมือนมาพดูคยุกันก็ยกยอดไปประชุมคราวหนาสมัยที ่1 หมด
   วันที่ 2 มีนาคม เดีย๋วปรับปรุงแผนเสร็จจะขอเปดวสิามัญเม่ือไรก็คอยวากัน 
 
ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องอื่น ๆ  
ปลัดเทศบาล  มีขอชีแ้จงเก่ียวกับคุณสมบตัขิองผูสมัครรับเลอืกตั้ง สท.คือวนัน้ันบอกไปวาใครอยูเขต
   ไหนก็สมคัรเขตน้ัน วันน้ีจะมาแกไข เปนพระราชบัญญตัิการเลือกสมาชิกสภาทองถิ่น
   และผูบริหารทองถิ่นป 2562 คืออปท.ทุกแหงใชพระราชบัญญัตฉิบับน้ี มีในสวนผูสมคัร
   รับเลือกตัง้มาตรา 49 บคุคลมีคุณสมบตัิดงัตอไปนี ้  



   1 มีสญัชาติไทยโดยการเกิด 
   2 ผูมีสิทธสิมคัรรับเลอืกตั้งเปนสมาชิกสภาทองถิ่นตองมีอายไุมต่ํากวา 25 ป นับถงึวัน
   เลือกตัง้ และผูสมคัรรับเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นใหมีอายตุามเกณฑทีก่ฎหมายวาดวย
   การจัดตัง้องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนด 
   3 มีชือ่อยูในทะเบยีนบานในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่รับสมัครรับเลือกตัง้ในวัน
   สมคัรรับเลอืกตั้ง คือมีชื่ออยูในทะเบยีนบานในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนเวลา
    ติดตอกันไมนอยกวา 1 ป นบัถงึวันรับสมัครรับเลือกตัง้ 
   4 คุณสมบตัอิื่นตามที่กฎหมายวาดวยการเลือกตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น คอืมชีื่อ
   อยูในทะเบยีนบานในเขตตําบลหาดกรวดตดิตอกันไมนอยกวา 1 ป  มีสญัชาติโดยการ
   เกิด ก็เปนผูมีสิทธิสมัครรับเลอืกตั้งคือ อยูเขตที่ 1 จะสมัครเขตไหนก็ไดจะสมัครเขต 1 
   เขต 2 ก็ได คือวันน้ันปลดับอกวาอยูเขตไหนสมคัรเขตน้ัน ปลดัขอถอนคําพูดนะคะ 
   สืบเน่ืองมาอีกในพรบ.เทศบาล สมาชิกสภาที่ไดรับเลือกตั้งมาเปนตัวแทนของปวงชน
   ตําบลหาดกรวด หมายความวาเปนตัวแทนเขตใดเขตหน่ึง แตเปนตัวแทนของตําบล
   หาดกรวดอันนี้อยูในมาตรา 18 สมาชกิสภาเทศบาลยอมเปนผูแทนของปวงชนในเขต
   เทศบาลน้ันและตองปฏิบตัหินาทีต่ามความเห็นของตนโดยบริสุทธิ์ใจไมอยูในความ
   ผูกมัดแหงอาณัติมอบหมายใด คือการทํางานไมไดแบงเขตตามมาตรา 18 พรบ. 
   เทศบาล ในเร่ืองการแบงเขตในพรบ.เทศบาลไมไดบอกวาจะตองมีกีเ่ขตมีเพียงบอกวา
   มาตรา 15 สภาเทศบาลตําบลประกอบดวยสมาชิก 12 คน สวนการแบงเขตเปนของ 
   กกต.กําหนดมาสะดวกในการกําหนดวาใน 12 คนจะเลือกแบบไหน คือเลือกตัง้ก็จบ
   เขตก็ไมมีแลวจะใชอีกทีก็ตอนถอดถอนตามมาตรา 19 วาดวยสมาชิกสภาสมาชิกภาพ
   ของสมาชิกสภาสิ้นสดุลงเม่ือใดก็จะมีหลายอนุมาตรา 1 ตาย  2 ลาออก ออกตามวาระ 
   หรือมีการยบุสภา ขาดคุณสมบตัหิรือขาดประชุมตดิตอกันโดยไมมีเหตสุมควร คือกรณี
   จะถอดถอนสมาชกิสภาคือผูมีสทิธิเลอืกตั้งในเขตเทศบาลไมนอยกวา 3 ใน 4 ของ
   จํานวนผูมีสิทธิเลือกตัง้มาลงคะแนนถอดถอน คือสมมุติวาเปน สท.เขต 1 ผูมสีิทธถิอด
   ถอนก็เปนผูมีสิทธิเลือกตัง้เขต 1 เทาน้ัน ผูมีสิทธิเลือกเขต 2 จะมาถอดถอนไมไดคือเขต
   เขามาเกีย่วของ 
    ตอไปคุณสมบตัินายกเทศมนตรีแกไขเมือ่ป 2562 บคุคลผูมีสิทธิสมัครรับ
   เลือกตัง้เปนนายกเทศมนตรีตองมีคุณสมบตัแิละไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวา
   ดวยการเลอืกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นตองมีคุณสมบตัดิงัน้ี 
   1 มีอายุไมต่ํากวา 35 ปนับถงึวันเลือกตั้ง 
   2 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทยีบเทาหรือเคยเปนสมาชิกสภาทองถิ่น 
   ผูบริหารทองถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา 
นายนวพล  ขอแจงสมาชกิทุกทานพรุงน้ีถาทานสมาชกิวางแนวเขตปมนิยมรอบสดุทายแลวครับ 
   ตํารวจก็ประสานไปแลวหลงัจากที่เราฟองเขาก็ฟองกลับ นายกโดนฟองในฐานะนาย
   สมยั สายบุญสง และฐานะนายกเทศมนตรีดวย ตอนน้ีอยูในขั้นตอนอัยการแกตาง ใน
   สวนของเทศบาลทีต่องดําเนินการในวันพรุงนี้ สํานักปลดั กองชาง นายก ทานสท.ที่อยู
   ในพ้ืนที่ พ.ท.สมศักดิ ์เชิญดวยนะครับ นาจะเปนการสํารวจ การปกหมดุจากแนวมัน
   เปนทางสาธารณะถาวาเราชนะคดีน้ีเราจะไปใชกับทางสาธารณะอ่ืนในตําบลดวย 
ปลัดเทศบาล  ตอเน่ืองจากคดีน้ี ถาหากเปนแนวที่จริงๆ เราตองไปก้ันอะไรไหม ถาก้ันก็ตองมี 
   งบประมาณ ตองเอาลูกรังไปลงเปนแนวเปนทางมันจะไดถาวรไมรุกล้ํา 
นายสุขมุ  ในเดือนนีก้ารเขาระบบขอมูลผูที่จะเอาเขาบัญช ี27 กุมภาพนัธ วันน้ีวันสุด ใครทีย่ื่น
   หลักจากน้ีก็จะตองไปลงขอมูลเดอืนใหมก็อาจจะไดเขาบญัชเีดอืนเมษายน แตชวงนี้



   ขอใหทานแจงใหเตรียมเอกสารไวกอนบตัรประจําตัวประชาชน ทะเบยีนบาน ในวันที่
   เราไปจายเบีย้เราก็จะแจงเตรียมเอกสารไปจําพวกคํารอง ใบมอบอํานาจ สมุดบัญชเีงิน
   ฝาก แลวฝากเจาหนาที่มาจะไดไมตองเดินทางมาเทศบาล และทางเราจะ 
   ประชาสัมพันธเสยีงไรสายอีกทางหน่ึง 
ปลัดเทศบาล  งบประมาณ 2564 ขอขยายสํานักงานเทศบาลสักหลงัไดไหมคะ หองน้ีก็เปนหอง
   ประชุมสภาถาวรไปก็จัดใหเหมือนสภาไมตองเคลื่อนยาย ลือ้โรงรถ ลื้อหองนํ้าทําใหมัน
   เชื่อมกัน เอางบมาลงที่เทศบาลบาง    
ประธานสภา  มีหัวหนาสวนราชการทานใดมีเร่ืองจะแจงอีกหรือไมครับ 

- ไมมีหัวหนาสวนราชการทานแจงเร่ือง จึงปดประชุม 
 
 
  
  
   
เลิกประชุมเวลา  12.30 น. 
 

    ลงชื่อ         สวง  คุมอักษร           ผูจดรายงานการประชุม 
        ( นางสวง  คุมอักษร) 
        เลขานุการสภา 
    ลงชื่อ       ชยัโรจน  กองราช               ผูตรวจรายงานการประชุม 
           (นายชยัโรจน  กองราช) 
         ประธานสภาเทศบาลตําบลหาดกรวด 

 

 

 

 

 

 

 

 


